



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50070000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชาชนมาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น

ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอย ซึ่งจากองค์ประกอบมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

พบว่ามูลฝอยอินทรีย์มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 65 ซึ่งหากมีการคัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์

จะส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยที่ลดลง และทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยลดลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด และนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์

พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะประเภทอื่น

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ(น้ำยาระเหย) และเปลือกผลไม้ นำมาทำน้ำยาเอนกประสงค์

เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ที่เหลือจากการประกอบอาหารหรือบริโภคในครัวเรือน

ที่ต้องจัดเก็บไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

3. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่ก่อให้เกิดความสกปรกน่าเหม็น โดยการจัดการ ณ แหล่งกำเนิด

4. สร้างวินัยในการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะประเภทอื่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชน ชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน

สถานประกอบการ ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด การจัดกิจกรรมนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์

ด้วยการนำไปเลี้ยงสัตว์ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทำน้ำหมักชีวภาพ

ทำน้ำยาเอนกประสงค์ ทำกระถางเพาะชำ กระจาย ทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกผลไม้ เพื่อใช้ในครัวเรือน ชุมชน สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตดุสิต

2. จัดทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ กระถางเพาะชำเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย หรือแจกจ่ายให้กับประชาชน

ชุมชม สถาบันการศึกษา หน่วยงานในพื้นที่เขตดุสิต

กิจกรรมจิตอาสาในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การปรับสภาพแม่น้ำ คูคลอง การใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้

ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านกลิ่นเหม็นบริเวณจุดพักขยะในพื้นที่เขตดุสิต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการรณรงค์การใช้พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร

ให้ความรู้ด้านด้านการคัดแยกขยะ และคัดแยกเศษอาหารไปเป็นปุ๋ย หรือนำไปเลี้ยงสัตว์

เป้าหมายเดือนละ 2 แห่ง

ในเดือน ม.ค. 65 ดำเนินการ ณ ส่วนราชการต่างๆ ในสำนักงานเขตดุสิต และ โรงเรียนสุโขทัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 10/03/2566 : ในเดือนกุมภาพันธ์ได้ออกรณรงค์การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ ชุมชนราชพฤกษ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : ดำเนินการรณรงค์การใช้พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร ให้ความรู้ด้านด้านการคัดแยกขยะ

และขอความร่วมมือผู้ค้าในพื้นที่เขตดุสิต ช่วยกันคัดแยกขยะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/04/2566 : ดำเนินการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร ให้ความรู้ด้านด้านการนำขยะไปใช้ประโยชน์ บริเวณทางสรรพสินค้าแม็คโคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/05/2566 : ดำเนินการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร ให้ความรู้ด้านด้านการนำขยะไปใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธราธิราช เพื่อจะนำไปเผยแพร่ และร่วมกันลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เช่นบริเวณชุมชนท่าน้ำสามเสน ชุมชนซอยโชดา และชุมชนพลตีสรีศาสตร์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/06/2566 : ดำเนินการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ ไม่เทรวมขยะเศษอาหาร ลดการใช้พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร ให้ความรู้ด้านด้านการนำขยะไปใช้ประโยชน์ โรงแรมเดอะสยาม และครุสภา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: : ดำเนินการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ ไม่เทรวมขยะเศษอาหาร ลดการใช้พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร ให้ความรู้ด้านด้านการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ชุมชนเสริมสุข ชุมชนบางกระบือ 14 และตลาดศรีย่าน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 28/08/2566 : ดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ การลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 26/09/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ตามแต่ละประเภท ตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว จำนวน 155 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

